



กรมการขนส่งทางบก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๗๑ ๘๗๙๒

ที่ คค ๐๔๐๘/ว ๕๕๗

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ชักซ้อมการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะเพิ่มเติม

เรียน รอก., รออ., รอป., ตรข., ผอ. สำนักทุกสำนัก, ผอ. กองทุกกอง ผศท., ผอส., ผบร., ลนภ., ผภน., ผพร., ผสพ.,๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ขสจ. ทุกจังหวัด และ หสข. ทุกสาขา

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๔๐๘/ว ๓๐๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ชักซ้อมการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ หรือผู้เช่าซื้อที่ปรับปรุงที่นั่งรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน ๒ (จ) ให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว (ไม่เกิน ๑๓ ที่นั่ง) และต้องแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำทาง ในเส้นทางหมวด ๒ และ หมวด ๓ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำทาง ในเส้นทางหมวด ๑ และหมวด ๔ และภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง โดยไม่ใช่เอกสารหลักฐานประกอบคำขอในการดำเนินการทางทะเบียนแต่อย่างใด และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ เนื่องจากเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นั่งตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อใช้บังคับกับผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ หรือผู้เช่าซื้อที่ยังไม่มาดำเนินการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนภายในกำหนดเวลา ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนทางทะเบียน จึงขอชักซ้อมการดำเนินการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้ใช้มาตรการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ หรือผู้เช่าซื้อที่ยังไม่มาแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน ให้มาดำเนินการตรวจสอบสภาพพร้อมแจ้งเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒. หากผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ หรือ ผู้เช่าซื้อนำรถเข้าตรวจสอบสภาพตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตาม ๑ ให้นำทะเบียนดำเนินการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งผู้โดยสารให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

๓. การดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนตาม ๑ และ ๒ ยังคงไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบคำขอในการดำเนินการทางทะเบียน และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเช่นเดิม โดยให้ใช้คำขออื่น ๆ และเขียนที่มุมขวาด้านบนว่า “แก้ไขที่นั่งตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑๕/๒๕๖๐”

๔. หากผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ หรือ ผู้เช่าซื้อที่ยังไม่มาดำเนินการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ ภายในกำหนดเวลาตาม ๑ ให้นำทะเบียนดำเนินการตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายสนธิ พรหมวงษ์)

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”